



# ชุมทางสาร Tungsong Municipality

เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

## เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดการประชุมรับฟังกรอบการบริหารจัดการลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ และแนวคิดแผนงานสำหรับอนาคตการบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง

สืบเนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นหน่วยงานประสานงาน และดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง (Inland Container Depot ICD Thungsong City) วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาพื้นที่อำเภอทุ่งสงเป็นศูนย์กระจายสินค้าของภาคใต้ และอนุภูมิภาค ตามกรอบความร่วมมือเขตเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการขนส่ง ระบบราง และพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดภาระของรัฐในการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองทุ่งสงได้จัดหานิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบการรับ – ส่งสินค้าระบบราง บนพื้นที่ประมาณ ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร มีหน่วยงานภาคเอกชนให้ความสนใจ และปัจจุบันบริษัทศรีตรังโลจิสติกส์ จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลราคาโครงการให้เข้าบริหารจัดการลานวางตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าว จึงมีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง เพื่อเป็นการรับฟังกรอบการบริหารจัดการลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ จากบริษัทศรีตรังโลจิสติกส์ จำกัด และรับฟังแนวคิดแผนงานสำหรับอนาคตการบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง ตลอดจนการขอคำแนะนำจากผู้เข้าร่วมประชุมในประเด็นต่าง ๆ ในการพัฒนาเมืองทุ่งสงให้เป็นเมืองแห่ง “ศูนย์กระจายสินค้า” โดยมีนายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ,สมาชิกสภาเทศบาล ,นายชาคร ไชยสุรีย์ ปลัดเทศบาล ,นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล ,นายสมเกียรติ จันทนู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ,ดร.อภิชาติ พาณิชกุล ผู้บริหารบริษัท ศรีตรัง โลจิสติกส์ จำกัด ,นายศักดิ์ มาศวิวัฒน์ สารวัตรแขวงบำรุงทางทุ่งสง ,ผู้อำนวยการกองทุกกอง ,ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า ๕๐ คน ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

➢ การรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง กรอบงานเบื้องต้น การเปิดให้เอกชนเข้าบริหารจัดการลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยนายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง

➢ กรอบการบริหารจัดการลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อรับส่งสินค้าด้วยระบบรางของศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง โดย ดร.อภิชาติ พาณิชกุล ผู้บริหารบริษัท ศรีตรัง โลจิสติกส์ จำกัด

➢ แนวคิดแผนงานสำหรับอนาคตการบริหารจัดการ ศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง โดยดร.จรรยา ชาญชัยชุกิจ อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

➢ ระดมความคิดเห็นและขอคำแนะนำจากผู้เข้าร่วมประชุมในประเด็นต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเมืองทุ่งสง ให้เป็นเมืองแห่ง “ศูนย์กระจายสินค้า”

➢ ลงนามสัญญาเช่าบริหารจัดการลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ ระหว่างเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยนายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรี และบริษัทศรีตรัง โลจิสติกส์ จำกัด โดย ดร.อภิชาติ พาณิชกุล ผู้บริหารบริษัทศรีตรัง โลจิสติกส์ จำกัด

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนทราบ การประชุมรับฟังกรอบการบริหารจัดการลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ และแนวคิดแผนงานสำหรับอนาคตการบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง ที่ได้จัดขึ้น และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อพัฒนาเมืองทุ่งสงให้เป็นเมืองแห่ง “ศูนย์กระจายสินค้า” ต่อไป









นายนิรุทธิ์ พรหมวิเศษ  
ผู้เขียน  
๑๑ มกราคม ๒๕๕๙